



จดหมายถึงผู้ปกครองนักเรียน จากโรงเรียน Sandesundsveien

ขณะนี้เป็นเวลาพิเศษ ที่มีการตัดสินใจสั่งปิดโรงเรียน และโรงเรียนอนุบาลในประเทศนอร์เวย์ นั้นเป็นการบอกให้ทราบถึงความรุนแรงของ การติดเชื้อโคโรนาไวรัส (โควิด-19) ซึ่งผู้ใหญ่ต้องดูแลเด็ก ๆ เป็นพิเศษ และผู้ใหญ่จะต้องทำตาม มาตรการที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ ขอแจ้งเตือนเกี่ยวกับวิธีการป้องกันขั้นพื้นฐาน ที่ทุกคนมีหน้าที่ ที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน เกี่ยวกับการอยู่ห่างจากผู้อื่น การล้างมืออย่างถูกวิธี การไอในกระดาษทิชชู หรือที่ข้อศอก และหลีกเลี่ยงการทักทายด้วยการจับมือ และหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนจำนวนมาก ขอแนะนำให้ทุกท่านติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จาก กระทรวง สาธารณสุข (www.fhi.no) และจากเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก ของเทศบาลเมืองสาร์ปส์บอร์ก (www.sarpsborg.com)

นักเรียนและครูจากโรงเรียน Sandesundsveien กำลังดำเนินการสอนแบบดิจิทัล และการเรียนการสอนที่บ้าน ซึ่งเป็นไปได้ด้วยดี เรื่องนี้ใหม่สำหรับพวกเราที่โรงเรียนและผู้ปกครองที่บ้าน และต่อ ๆ ไปการเรียนแบบนี้จะกลายเป็นระบบ มากขึ้น การใช้ดิจิทัลจะเป็นการแก้ไขที่ท้าทาย ซึ่งเราจะสามารถเห็นได้จากในช่วงแรก ๆ ขณะนี้ทุกโรงเรียนในประเทศ นอร์เวย์ และในหลาย ๆ ประเทศ ต่างใช้การเรียนการสอนที่บ้าน หมายความว่า การใช้วิธีการเรียนแบบดิจิทัลนี้มีผู้ใช้มากใน เวลาเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้การใช้ติดขัด หรือหยุดชะงัก แต่ควรที่จะทดลองเข้าไปใช้อีกหรือทำซ้ำ เราได้สร้างวิธีการเรียนไว้ หลายวิธี เพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะทำงานได้สะดวก ถึงแม้ว่าระบบดิจิทัลจะทำงานไม่สมบูรณ์แบบนัก แต่การทำงาน ร่วมกันที่ดีจะช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ ครูที่โรงเรียนมีความกระตือรือร้น และจัดทำโปรแกรมการเรียนการสอน ในแต่ละวันให้เป็นไปได้ด้วยดี

ผู้ปกครองมีงานที่สำคัญรออยู่ข้างหน้า ซึ่งพวกเราที่โรงเรียนจะช่วยจนสุดความสามารถของเรา สิ่งสำคัญของผม คือ ขอ เน้นให้เราผ่อนคลาย ไม่ไปเข้มงวดกับลูก ๆ ที่บ้านมากจนเกินไป ถ้าการเรียนที่บ้าน 1-2 วัน ไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการ ท่านสามารถแจ้งให้ครูประจำชั้นทราบได้ เพื่อที่เราจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานั้น

ในฐานะผู้อำนวยการ ผมมีความคาดหวังจากผู้ปกครองดังนี้:

- นักเรียนทุกคนทำงานตามที่โรงเรียนกำหนดเวลาไว้ และทำเกี่ยวกับการเรียนเท่านั้น iPad จะใช้เฉพาะการเรียน การสอน ไม่นำไปใช้ในเรื่องอื่น ๆ และผู้ปกครองของนักเรียนที่ไม่เข้าไปดูและใช้ iPad ในการเรียนการสอนที่บ้าน (skole-iPad) จะมีครูประจำชั้นติดต่อกลับไป
- โรงเรียนใช้ Team สำหรับ ป. 5-7 ในการเรียนการสอน และให้คำแนะนำ/ ปรึกษา ช่วยเหลือ สำหรับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ฉะนั้นสิ่งสำคัญคือ ผู้ปกครองจะต้องช่วยเรา ให้นักเรียนสามารถเข้าไปใช้ ระบบการสนทนา/ สื่อสารนี้ (chattefunksjon)
- ผู้ปกครองจะต้องอ่านข้อความที่โรงเรียนส่งออกไปทาง Showbie และ OneNote
- ผู้ปกครองจะต้องกำหนดระยะเวลาการใช้ iPad ในการเรียน (skole-iPad) ในแต่ละวัน จากนั้นนักเรียนจึงจะ สามารถทำอย่างอื่นได้ ในตอนเย็น ผมต้องการให้นักเรียนระดับ ป.1- 3 หยุดการใช้ iPad ในการเรียน เวลา



19.00 น. และนักเรียนระดับ ป.4 – 7 หยุดการใช้ iPad ในการเรียน เวลา 20.00 น. นักเรียนจะไม่ใช้ iPad ในการเรียน เวลากลางคืน

สุดท้ายนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือ พวกคุณต้องดูแลซึ่งกันและกัน และคนใกล้ชิด แจ้งให้ครูประจำชั้นทราบ หรือครูคนอื่น ๆ ที่โรงเรียนทราบ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณสงสัยหรือกังวล ตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือดูแลสุขภาพของพวกเขา

สารับสปรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

Knut Raknerud Olsen ผู้อำนวยการ